

ฝนถล่มทั่วประเทศทางหลวงจม20สาย

อีसानอ่วม

ทุกพื้นที่

ท่วมหนัก

**สุรินทร์-โคราชมีคน
คนตรีสะเกษพวา
9อ่างเก็บน้ำทะเล็ก**

อีसानจมมิด สุรินทร์-โคราชน้ำทะเล็ก
เขตเมืองจมกว่าเมตร ชาวบ้าน 150
หลังคาเรือนหนีไม่ทัน ศรีสะเกษ
พวา 9 อ่างเก็บน้ำล้นทะเล็กท่วม
11 อำเภอ เผย 20 ถนนสายหลัก
ทั่วประเทศน้ำเอ่อ

อ่านต่อหน้า **15**



■ ถนนขาด ■ น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักทะลักเอ่อท่วมถนนในพื้นที่ 3 อำเภอใน จ.บุรีรัมย์ ทำให้ถนนสายบ้านกรวด-ละหานทราย ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด ซึ่งเป็นถนนสายหลักถูกกระแสน้ำกัดเซาะถนนตัดขาด รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.

อีสานอ่วม

ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสานเหนือ และกลาง หลังจากพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้เคลื่อนจากเวียดนามเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบภาวะน้ำท่วม โดยเฉพาะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานพบว่า สถานการณ์กลับหนักขึ้นอย่างต่อเนื่อง

● สุรินทร์สุดวิกฤติจมบาดาล 2 เมตร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เริ่มที่ จ.สุรินทร์ สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่อยู่ในขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้ไหลสู่คลองส่งน้ำอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีน้ำจากพื้นที่อื่นไหลมาสมทบ ทำให้เกิดน้ำท่วมในตัวเขตเทศบาลอย่างหนัก บางแห่งน้ำท่วมเกือบ 2 เมตร ชาวบ้านต้องอพยพเก็บข้าวของขึ้นที่สูง บางแห่งขนของไม่ทันถูกน้ำไหลเข้าท่วมบ้าน ขณะที่ถนนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มีน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร โรงเรียนทุกแห่งในเขตเทศบาลเมือง และตำบลนอกเมืองสั่งปิดโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ศูนย์การค้า ห้างโรบินสัน และห้างเดอะมอลล์ ที่กำลังก่อสร้างถูกน้ำทะลักเข้า

ท่วม เครื่องจักรกลจำนวนมาก ถูกน้ำท่วม ติดอยู่ในบริเวณก่อสร้าง ขณะที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี แม็คโคร และโลตัส ถนนทางเข้าห้าง น้ำท่วมสูงกว่า 60 เซนติเมตร

ส่วนโรงพยาบาลสุรินทร์น้ำท่วมสูงถึง 30-50 เซนติเมตร ทางโรงพยาบาลสุรินทร์ต้องขอความร่วมมือ ทหาร นำกระสอบบรรจุทราย มาปิดกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าโรงพยาบาล ขณะเดียวกันที่ อ.สังขะ ถือว่าวิกฤติหนักที่สุดน้ำทะลักท่วมสูงในเขตเทศบาลตำบลสังขะ ถนนสายสังขะ-บัวเขต ระยะทาง 3 กม. ระดับน้ำสูงกว่า 60 เซนติเมตร ขณะที่ถนนสาย 24 สีคิ้ว-เดชอุดม ช่วง ต.บ้านซูป ก่อนถึงสี่แยกป้อมตำรวจทางหลวงสังขะ น้ำจากเทือกเขาพนมดงรักไหลบ่า ข้ามถนนระดับสูง 30-50 เซนติเมตร ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะน้ำไหลแรง เบื้องต้นทางจังหวัดได้ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

● ศรีสะเกษ-ผวา 9 อ่างเก็บน้ำแตก

ขณะเดียวกัน สถานการณ์น้ำท่วม จ.ศรีสะเกษ พบว่า เขต อ.ขุนหาญ ประสบปัญหาหนักสุดหลังจากการพังทลายของเขื่อนดินทำนบฝายป่าอ้อ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยน้ำเข้าท่วมในเขต ต.ห้วยจันทร์ น้ำไหลท่วม

ในหมู่บ้านห้วย, บ้านกันตรวด บ้านหนองผือ และโรงเรียนบ้านหนองผือ ประชาชนกว่า 300 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ส่วนที่ ต.โนนสูง บ้านคำตानी บ้านกระเบา บ้านโนนสูง บ้านคุ้มหนองเม็ก บ้านจะกุด ราษฎรกว่า 350 ครัวเรือนเดือดร้อนถูกน้ำท่วม ขณะที่เขต อ.ภูสิงห์ น้ำทะลักท่วมเข้าไปในเขต ต.ห้วยดึกชู ต.คำเคียนราม ต.ห้วยตามอญ ต.ดงรัก เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยดึกชู คลองชลประทานแตก เบื้องต้นได้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือราษฎรทุกคน โดยได้นำเรือท้องแบน พร้อมเจ้าหน้าที่ อส., อพปร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้าพื้นที่ใน 8 อำเภอ 12 ตำบล 21 หมู่บ้าน ราษฎรที่ประสบภัย 1,615 ครัวเรือน จำนวน 7,628 คน

ทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ยังจะรุนแรงต่อไป เนื่องจากระดับน้ำได้สูงล้นสปริงเวย์ในอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งแล้ว ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูง หนองสองคำ ห้วยสำราญ ห้วยดึกชู ห้วยทา ห้วยน้ำคำ ห้วยคำดี ห้วยศาลา และห้วยขุ่น จึงทำให้น้ำไหลลงมายังพื้นที่ จ.ศรีสะเกษใน อ.ขุนหาญ ขุนันท์ ภูสิงห์ ไพรบึง ศรีรัตนะ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ เมืองศรีสะเกษ ปรางค์กู พยุห์ และเมืองจันทร์

● ท่วมสนามวอลเลย์ชิงแชมป์เอเชีย

ส่วนที่ จ.นครราชสีมา อิทธิพลพายุดีเปรสชันทำให้ จ.นครราชสีมา มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเอ็กพลาภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ท่วมเอ่อเข้าสู่ถนนทางเข้าสูงกว่า 50-70 เซนติเมตร รถเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าได้ นอกจากนี้ น้ำยังท่วมถนนโดยรอบอิมเนเซียมชาติชายฮอลล์ ซึ่งใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 17 ทำให้มีประชาชนชาวไทยกว่า 3,000 คน ที่มารอซื้อบัตรเข้าชมประสบการณ์เดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากต้องเดินฝ่า น้ำที่ท่วมขังรอบสนามกีฬา

กระทั่งเวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สนามเปิดให้ประชาชนเข้าไปซื้อบัตร ปรากฏว่าเกิดเหตุชุลมุน เมื่อมีประชาชนแซงคิวเข้าไป ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบ โดยเปิดให้เข้าไปซื้อบัตรได้เพียงคนละ 1 ใบ เท่านั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีน้ำท่วมรอบสนามชาติชายฮอลล์ แต่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 17 ดำเนินไปด้วยดีจนจบการแข่งขัน

● น้ำพัดถล่มหมู่บ้านจม 1 เมตร

ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 10.00 น. ได้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า 150 หลังคาเรือน ที่อยู่ในหมู่บ้านกฤษฏาการ์เด้น ริมถนนสาย 304 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร โดยกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาก ทำให้มีประชาชนติดอยู่ภายในบ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางกองทัพอากาศที่ 2 ได้นำรถบรรทุกทหารจำนวน 5 คัน มาวิ่งรับชาวบ้านออกมาที่ถนนสาย 304 พร้อมกันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย 31 นำเรือท้องแบนจำนวน 4 ลำ มาช่วยลำเลียงชาวบ้านซึ่งมีทั้งเด็ก และคนแก่ออกมาด้วย

นายสุพจน์ คงสุภะ กรรมการหมู่บ้านกฤษฏาการ์เด้น เปิดเผยว่า น้ำท่วมครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงเวลา 09.00 น. มวลน้ำจำนวนมากไหลมาท่วมท้ายหมู่บ้านและทำให้กำแพงพังลงมา ส่งผลให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านกฤษฏาการ์เด้นทั้งหมดกว่า 150 หลังคาเรือนอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งมวลน้ำเหล่านี้มาจากบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีความสูงชันคล้ายภูเขา ซึ่งขณะนี้ได้ประสานไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้นำรถแบ็กโฮมาช่วยเปิดทางน้ำหน้าหมู่บ้าน เพื่อเร่งระบายน้ำออกไปไม่ไห้ท่วมหมู่บ้านแล้ว

● อุบลฯ-ห้ามเล่นน้ำตกในเขตอุทยาน

ที่ จ.อุบลราชธานี วันเดียวกัน นายธีรยุทธ วงศ์ไพเสริฐ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอยกล่าวว่า จากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นจากพายุพัดพองพายุดีเปรสชันทะเลจีนใต้ ล่าสุดทางกรมอุทยานฯ ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกห้วยหลวง เนื่องจากน้ำฝนที่สะสมอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักไหลลงสู่หน้าผกห้วยหลวงในปริมาณมากกว่าในช่วงปกติ จึงเกรงว่าอาจเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยได้จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย รวมทั้งติดป้ายเตือนให้นักท่องเที่ยวได้เพิ่มความระมัดระวังภัยธรรมชาติ

● กafilินธุ์-ฝนถล่มน้ำซัดถนนขาด

ที่ จ.กาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สูงงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย

งานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบถนนคอนกรีตบริเวณลำห้วยยาง บ้านยางเนียม หมู่ที่ 3 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ที่เชื่อมระหว่าง อ.ห้วยเม็ก และ อ.หนองกุงศรี หลังจากเกิดฝนตกตลอดทั้งคืนส่งผลให้กระแสน้ำพัดทอลอดและถนนพังถล่มลงมายาวกว่า 5 เมตร ลึกกว่า 10 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้ถนนสาย อ.ห้วยเม็ก-หนองกุงศรีแทน เจ้าหน้าที่ต้องนำสิ่งกีดขวางมาวางกันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

นายสุวิทย์ กล่าวว่า เบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างสะพานข้ามชั่วคราวขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้การสัญจร คาดว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากถนนที่ถูกตัดขาดเป็นถนนเส้นทางลัดที่เกษตรกรใช้สัญจรขนสินค้าทางการเกษตร พร้อมกำชับให้หน่วยงานต่างๆ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังดินโคลนถล่มตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่ติดเชิงเขา

● พิจิตร-น้ำป่าไหลเข้าท่วมทับคล้อ

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.พิจิตร พบว่า น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตชุมชนตลาดได้ในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร จำนวน 50 หลังคาเรือน โดยระดับน้ำท่วมสูง กว่า 50 เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก บางคนต้องปิดบ้านย้ายไปอาศัยกับญาติ เนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วม นอกจากนี้ยังพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำป่าทะลักเข้าท่วมคลองปากบาง ซึ่งปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสูงเกือบ 1 เมตรแล้ว ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งออกสำรวจพื้นที่ และความเสียหาย เพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำที่ท่วมขังออกในเขตเทศบาลตำบลทับคล้ออย่างเร่งด่วน

● บุรีรัมย์-น้ำป่าท่วมถนน 3 อำเภอ

ที่ จ.บุรีรัมย์ จากผลพวงพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักตลอด 2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักทะลักเอ่อท่วมถนนในพื้นที่ 3 อำเภอ ที่ จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะถนนสายบ้านกรวด-ละหานทราย บริเวณบ้านระเหยต.ปราสาท อ.บ้านกรวด ซึ่งเป็นถนนสายหลัก

กระแสน้ำไหลบ่ากัดเซาะตัดขาด รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ส่วนถนนสายบ้านกรวด-ประโคนชัย บริเวณบ้านบันระจะ น้ำเอ่อท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร นอกจากนี้ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 11 และ หมู่ 13 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด ถูกน้ำเซาะขาดบางส่วน เช่นเดียวกับที่สะพานไม้เก่าเชื่อมต่อระหว่างบ้านโคกยาง-หนองเอี้ยง อ.ประโคนชัย ก็ถูกกระแสน้ำเซาะพังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เช่นกัน

● กafilินธุ์-เสี่ยงภัยระมัดระวังดินโคลนถล่ม

เช่นเดียวกันที่ จ.กาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สูงงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากเกิดฝนตกตลอดทั้งคืนส่งผลให้ทอลอดลำห้วยยางถูกกระแสน้ำพัดจนพังถล่มลงมายาวกว่า 5 เมตร รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เบื้องต้นจะอนุมัติงบประมาณและได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างสะพานข้ามชั่วคราวขึ้นมาอย่างไรก็ตามในช่วงนี้หลายพื้นที่ใน จ.กาฬสินธุ์ มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังดินโคลนถล่มตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่ติดเชิงเขา

● อุยยาฯ 3 อำเภอจมแล้ว 1 เมตร

ส่วนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก และต่อเนื่อง ทำให้เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ต้องเร่งระบายน้ำเหนือลงท้ายเขื่อนมากกว่า 1,650 ลบ.ม./วินาที ถือเป็นจุดวิกฤติสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งล่าสุด เกิดภาว่น้ำล้นตลิ่งในหลายอำเภอสูงมากกว่า 1 เมตร ประชาชนเดือดร้อนเพราะน้ำท่วม ชุมชน และถนนเข้าหมู่บ้านออกหมู่บ้าน โดยระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันละ 20-30 เซนติเมตร

นายอุดมศักดิ์ ชาวหนูนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวว่า น้ำท่วมชุมชนติดแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ใน 3 อำเภอแล้ว ได้แก่ อ.บางบาล เสนา และ อ.ผักไห่ รวม 27 ตำบล 152 หมู่บ้าน 5,100 ครัวเรือน

● อ่างทอง-เฝงเฝงเริ่มวิกฤติ

เช่นเดียวกับที่ จ.อ่างทอง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.อ่างทอง ในพื้นที่ ต.โพงผาง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ยังคงต่อห่วง เนื่องจากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้น้ำทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน 150 หลังคาเรือน ประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกหนักติดต่อกัน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวนมาก ขณะเดียวกันที่ ต.ศรีพราน อ.แสวงหา พบว่า ฝนตกอย่างหนัก บ้านเรือนประชาชน พืชสวน ไร่นา ถูกน้ำเข้าท่วมได้รับความเสียหายจำนวนมาก ชาวบ้านต้องเก็บข้าวของหนีน้ำกันจ้าละหวั่น

นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งระบายน้ำลงมาอย่างต่อเนื่องจึงต้องออกเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำให้เร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงคือในพื้นที่ ต.โพงผาง ที่น้ำเริ่มเข้าขยายวงกว้าง เข้าท่วมแล้ว 150 หลังคาเรือน ส่วนอีกจุดคือในพื้นที่ อ.เมือง โดยเฉพาะหมู่ 1 ต.จำปาหล่อ และหมู่ 6 ต.บ้านแห ที่น้ำกำลังจะล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือไว้แล้ว

● ฝนถล่มกรุงเทพฯขึ้นในอัมพต

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.กรุงเทพมหานคร หลังจากฝนตกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันพบว่า ช่วงเช้าวันที่ 20 กันยายน มีน้ำขังหลายจุด ทำให้การจราจรมีปัญหาติดขัดเป็นอัมพตในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ กทม.ชั้นในทั้งหมดมีน้ำท่วมขังทุกพื้นที่ เบื้องต้น กทม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงการจราจรในพื้นที่ 37 จุดอ่อนที่ราบต่ำ ล่าสุด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกประชุมด่วนกับสำนักการระบายน้ำ กทม. 2 ดินแดง เพื่อหารือแผนรับสถานการณ์ฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพฯ โดยทาง กทม.ยังห่วงพื้นที่จุดอ่อน 37 จุด รวมถึงจุดพื้นที่ล่อ 700 เมตร ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมแผนการปฏิบัติงาน และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว

ขณะที่คลองต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกชุกมานานในพื้นที่เขตลาดพร้าว บางเขน หลักสี่ ดอนเมืองตั้งแต่เย็นวันที่ 19 กันยายน คือ คลองเปรมประชากร เพิ่มสูงขึ้น 50 เซนติเมตร และคลองลาดพร้าว แต่ปริมาณยังอยู่ในเกณฑ์ที่คลองรับได้ยังไม่เสี่ยงต่อภาวะน้ำล้นตลิ่ง ส่วนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาจาก

ด้านเหนืออยู่ที่ปริมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่า ยังอยู่ในระดับปกติไม่น่าห่วงเช่นกัน โดยคาดการณ์จากดาวเทียมตลอดทั้งวัน (20 ก.ย.)ในพื้นที่ กทม.จะยังคงมีฝนตกเพิ่มพื้นที่ลักษณะจะยังเป็นฝนอ่อนแบบที่ตกในปัจจุบัน

● ปก.ชี้ฝนตกหนัก อีสาน-กลาง-เหนือ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ภาวะอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด 17 อำเภอ 54 ตำบล ได้แก่ จ.สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี พิจิตรโลก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือ โดยระดมชุดเคลื่อนที่เร็ว เรือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พายุดีเปรสชันได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและเคลื่อนตัวผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณ จ.พิจิตรโลก กำแพงเพชร นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีฝนตกทั่วไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมทุกระบบและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้วางแผนรับมือ หากต้องอพยพประชาชนได้จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยไว้แล้ว

● ถนนหลวงทั่วประเทศจม 20 สาย

วันเดียวกัน ศูนย์บริหารงานอุทกภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม สรุปรายงานการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ส่งผลกระทบบต่อถนนทางหลวงจำนวน 20 สายทาง โดยรถไม่สามารถผ่านได้ 5 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ ถนนหมายเลข 1389 คอยดุง-วัดพระธาตุคอยดุง อ.ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พบดินสไลด์ ที่กม.0-1 ให้ใช้ทางของ อบต. แทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหมายเลข 2248 ข่าหวาย-บุญชริก อ.บุญชริก จ.อุบลราชธานี น้ำท่วมที่ กม.83-103 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 20-60 ซม.ใช้ทางของ อบต. แทน, ถนนหมายเลข 2341 กันทรอม-หนองบัวเรณ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมที่ กม.50-54 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 20-60 ซม. ใช้ทางของ อบต. แทน, ถนนหมายเลข 205 โคกสวาย-นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมที่ กม.229-230 ระดับน้ำสูง 40-80 ซม.

ใช้ทางของ อบต. แทน และถนนหมายเลข 33 ประจันตคาม-พระปรัง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี น้ำท่วมที่ กม.104-129 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 10-60 ซม. ใช้ทางของ อบต. แทน

ส่วนถนนทางหลวง 15 แห่ง ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำท่วม แต่ยังสามารถผ่านได้ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ อาทิ ถนนหมายเลข 24 เดชอุดม-อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี น้ำท่วมที่ กม.410-419 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 10 ซม., ถนนหมายเลข 2191 โนนเรียงหนองแสง อ.บุญชริก จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมที่ กม.44-45 ระดับน้ำสูง 20 ซม., ถนนหมายเลข 221 ศรีสะเกษ-พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมที่ กม.17-20 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 10 ซม., ฯลฯ ส่วนภาคกลาง ถนนหมายเลข 20 สนามกีฬาภูประเดมิย์-ตางระดับคลองหลวง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี น้ำท่วมที่ กม.28-46 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 25 ซม.

● นายกลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม

วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เดินทางไปเขตมีนบุรีเพื่อตรวจระดับน้ำในคลองแสนแสบที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ตอนมีนบุรี ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตลอดเวลา โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้สอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำประตูระบายน้ำ และได้รับคำยืนยันว่า ระดับน้ำในปัจจุบันพอจะรับมือไหว โดยรวมกทม.ปริมาณน้ำยังไม่สูงมาก แต่ขอให้นายกรัฐมนตรีไปติดตามสถานการณ์ที่ประตูระบายน้ำที่คลอง 13 ที่ค่อนข้างล่อแหลม หากปริมาณน้ำมีมากจะเข้าท่วมพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และกทม.ได้ แต่หากมีการขยายคลอง 14-15-16 เพิ่มขึ้นจะช่วยให้การระบายน้ำดีขึ้น

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (กบอ.) และหน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ และในสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ไปตรวจที่คลองทกวา สายล่าง ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการในจุดสำคัญ และคงต้องขอให้มีการรายงานตัวเลขปริมาณน้ำในแต่ละประตูระบายน้ำว่ามีขีดความสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากน้อยแค่ไหน จะได้มีการเตรียมตัว และแผนงานโดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนของ จ.ปทุมธานี และเขตติดต่อกับ ยืนยันว่า ไม่ได้ต้องการให้ระบายน้ำมายังฝั่งตะวันออกเพียงอย่างเดียว ส่วนเรื่องการขยายคลองนั้นจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูอีกครั้งหนึ่ง